



กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control

# ข่าวเพื่อสื่อมวลชน

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค โทร 02 521 0943-5

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เชิญชวนผู้ที่มีใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ และใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล รับบริการตรวจคัดกรองสุขภาพ และทดสอบสมรรถนะการขับขี่ยานพาหนะ ฟรี เพื่อการขับขี่ปลอดภัย สนับสนุน โดย กรมควบคุมโรค กรมขนส่งทางบก และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เชิญชวนผู้ที่มีใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ และใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล รับบริการตรวจสุขภาพ และทดสอบสมรรถนะการขับขี่ยานพาหนะ ณ ศูนย์ทดสอบสมรรถนะผู้ขับขี่ยานพาหนะ (Medical Fitness to Drive Center) อาคารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ถือเป็นศูนย์ทดสอบสมรรถนะการขับขี่ยานพาหนะแห่งแรกของประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนโดยกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมขนส่งทางบก และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) โดยในระยะที่ผ่านมา ให้บริการในกลุ่มผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะเท่านั้น ปัจจุบันเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลที่สนใจ สามารถเข้ารับบริการ ฟรี

ผู้ที่สนใจ จะได้รับบริการตรวจคัดกรองสุขภาพ และประเมินสมรรถนะการขับขี่โดยแพทย์ ประกอบด้วย การตรวจ 3 ส่วน ได้แก่ 1) การซักประวัติความพร้อมทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต 2) การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การตรวจเลือด และปัสสาวะ 3) การตรวจที่มีความเฉพาะต่อการขับขี่ ได้แก่ การตรวจการได้ยิน การมองเห็น สมรรถภาพการทำงานของปอด เอกซเรย์ปอด โดยแพทย์จะพิจารณาจากผลการตรวจ หากพบความผิดปกติ อาจส่งตรวจด้วยเครื่องจำลองการขับขี่ (Simulator) รวมทั้งการตรวจการนอนหลับต่อไป

ศูนย์ทดสอบสมรรถนะผู้ขับขี่ยานพาหนะ (Medical Fitness to Drive Center) ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร 3 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น. (หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ผู้ที่สนใจสามารถจองคิวเพื่อนัดหมายเข้ารับบริการผ่านระบบออนไลน์ เพียงค้นหาคำว่า “ระบบนัดหมายสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง” หรือ โทร 02-5211668 และ 02-5210943 ต่อ 201 ในวันและเวลาราชการ

นายแพทย์ไพฑูริ์ สิงห์คำ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เปิดเผยว่า ประเทศไทย ถูกจัดอยู่หนึ่งในประเทศที่มีอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ขับขี่ซึ่งมีอาการป่วยหรือมีโรคประจำตัวต่าง ๆ ที่มีผลต่อสมรรถนะในการขับขี่ และปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีระบบติดตามภาวะสุขภาพ และสมรรถนะของผู้ขับขี่ที่เชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุข และกรมการขนส่งทางบก

/เพื่อ...

เพื่อนำมาใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน การจัดตั้งศูนย์ทดสอบสมรรถนะผู้ขับขี่ยานพาหนะ เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพและประเมินสมรรถนะการขับขี่ เมื่อมีภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคหรือมีความเสื่อมของร่างกายเกิดขึ้นที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการขับขี่ เกิดการตระหนักรู้ถึงสุขภาพของตนเอง และสามารถจัดการลดความเสี่ยงทางสุขภาพ ที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

---

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค

31 กรกฎาคม 2567